

คำแนะนำ

กลุ่มบริษัท Air Liquide เคารพในข้อกังวลของคุณเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ และเคารพนโยบายความเป็นส่วนตัวของส่วนนี้ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากลิงก์นี้ ข้อตกลงของคุณกับข้อกำหนดของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้แสดงว่าคุณยินยอมให้รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานของคุณ ดังนั้น ขอแนะนำให้อ่านประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนส่งใบสมัครงานของคุณ ข้อตกลงของคุณมีผลสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในอนาคต และคุณอาจเพิกถอนความยินยอมของคุณตามกระบวนการที่ระบุด้านล่าง

ขอบเขตของประกาศความเป็นส่วนตัวคืออะไร?

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ในใบสมัครงานและกระบวนการสรรหา ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือกลุ่มบริษัท Air Liquide ที่แก้ไขการสมัครงานที่คุณสมัคร

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกรวบรวมและใช้อย่างไร?

ดังนั้น Air Liquide จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เพื่อติดต่อคุณและประมวลผลใบสมัครของคุณ หากคุณสามารถรับข้อเสนองานทางออนไลน์และอยู่ในความสนใจที่ถูกต้องตามกฎหมายในการประเมินความเหมาะสมของคุณสำหรับงานที่เสนอ หากคุณเป็นลูกจ้าง ข้อมูลของคุณจะถูกโอนไปยังบริการ Air Liquide HR เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารการสรรหา

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแบบพาสซีฟ

ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรานั้นมาจากคุณโดยสมัครใจเมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ในขณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ จะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ทางสถิติ Air Liquide จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา:

- ที่อยู่ IP ของคุณ: ที่อยู่ IP ถูกกำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บได้
- วันที่และเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและหน้าที่คุณดู
- ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของคุณและซอฟต์แวร์ท่องอินเทอร์เน็ตที่ใช้
- การเข้าสู่ระบบของคุณ หากคุณเรียกดูพื้นที่หวงห้ามของไซต์
- ประวัติการเข้าชมของคุณภายในเว็บไซต์ของเรา และระยะเวลาการเชื่อมต่อของคุณ

ขึ้นอยู่กับกรณี เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยได้รับความยินยอมจากคุณเมื่อกฎหมายกำหนด (เช่น ในกรณีที่การฝากคูกี้บางอย่างบนเทอร์มินัลของคุณจำเป็นต้องรวบรวมความยินยอมจากคุณ) หรือบนพื้นฐานของผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราใน เสนอเว็บไซต์และปรับปรุงประสิทธิภาพ

เราขอแนะนำให้ท่านอ่าน [our page about cookies](#).

ใครบ้างที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้

ในข้อจำกัดที่เข้มงวดของการประมวลผลข้อมูลที่เราดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น แผนกทรัพยากรบุคคลของ Air Liquide จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้

โดย Air Liquide แต่เพียงผู้เดียว และจะไม่ถูกสื่อสารกับบุคคลที่สาม ยกเว้น (i) ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของระบบข้อมูลที่ต้องการการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายในระบบเพื่อให้บริการดังกล่าว เช่นเดียวกับ (ii) บริษัทภายนอกที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสรรหา Air Liquide กำหนดให้บริษัทเหล่านี้ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเพียงพอ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หากบริการที่จัดส่งโดยบริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกครอบคลุมโดยข้อสัญญามาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการการยุโรป และที่เราบังคับใช้กับผู้ให้บริการของเรา หรือโดยกลไกอื่นใด เห็นว่าจำเป็นโดยคณะกรรมการการยุโรป

เมื่อพิจารณาจากมิติระหว่างประเทศของกลุ่ม Air Liquide ผู้รับ Air Liquide บางรายอาจจัดตั้งขึ้นในประเทศที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอาจแตกต่างจากกฎหมายในเขตเศรษฐกิจยุโรป กลุ่มบริษัท Air Liquide ได้ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนในระดับที่เพียงพอ การถ่ายโอนเหล่านี้อยู่ภายใต้ "กฎข้อบังคับของบริษัทที่มีผลผูกพัน" ซึ่งได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถปรึกษาพวกเขาได้ตามนี้ [link](#).

คุณจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร?

ตามข้อบังคับที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะข้อบังคับ (EU) 2016/679 ของรัฐสภายุโรปและสภาเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2016 ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลธรรมดาเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและ การเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวโดยเสรี คุณมีสิทธิในการเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ สิทธิในการคัดค้านด้วยเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณต่อการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณ ตลอดจนสิทธิในการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ชะตากรรมของการขึ้นสูตรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นอกจากนี้ ในบางกรณี คุณอาจร้องขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเรา หรือหากเป็นไปได้ ให้ส่งโดยตรงไปยังผู้ควบคุมรายอื่น

ในบางสถานการณ์ คุณยังมีสิทธิได้รับการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกด้วย

สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา การใช้สิทธินี้ไม่กระทบกระเทือนต่อความชอบด้วยกฎหมายของการรักษาตามความยินยอมก่อนการเพิกถอน

ในกรณีที่คุณต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ/หรือลบความยินยอมของคุณที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ/หรือลบชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณออกจากกลุ่มผู้สมัคร คุณสามารถ:

- เข้าถึงบัญชีผู้สมัครของคุณและคลิกที่ "ลบข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน"
- ในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีผู้สมัครของคุณ คุณสามารถส่งคำขอของคุณมาที่อีเมลนี้: wwhr-grouphris@airliquide.com

สำหรับคำถามหรือคำขออื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ คุณสามารถส่งคำขอไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจาก Air Liquide:

โดยโพสต์ปกติ:

Laurence Thomazeau
Data Protection Officer
75, quai d'Orsay 75007 Paris

หรือใช้แบบฟอร์มการติดต่อที่มีอยู่ [here](#).

คุณมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Air Liquide จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน?

ในกรณีที่ Air Liquide ปฏิเสธใบสมัครของคุณสำหรับข้อเสนองาน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบหลังจากสามเดือนนับจากสิ้นสุดขั้นตอนการสมัคร ยกเว้นกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บรักษาไว้ได้นานกว่านั้นเพื่อจุดประสงค์ในการพิสูจน์

หากคุณให้ความยินยอมในการเข้าร่วมกลุ่มผู้สมัครหลังจากที่ Air Liquide ปฏิเสธใบสมัครของคุณสำหรับข้อเสนองานเฉพาะ Air Liquide จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลาสี่สิบสี่เดือนนับจาก การแลกเปลี่ยนครั้งล่าสุดกับคุณ เว้นแต่คุณจะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนตามกระบวนการที่ระบุไว้ข้างต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

Air Liquide ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือกรอกประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ การอัปเดตประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้แสดงไว้ที่ส่วนต้นของประกาศนี้ ซึ่งมีผลทันทีหลังจากเผยแพร่ โปรดกลับมาตรวจสอบเป็นระยะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ใดๆ